

โครงการสานฝันปันรอยยิ้มครั้งที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาแม่เฒ่า ต.แม่เฒ่า อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ วันที่ 8-10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ทุกๆสิ้นปีชมรมสานฝันปันรอยยิ้มจะมีกิจกรรมใหญ่เพื่อไปออกค่ายตามโรงเรียนที่สมาชิกได้ลง
ความเห็นเพื่อช่วยน้องๆที่ขาดแคลน ซึ่งปีที่ 6 นี้ยังคงเป็นภาคเหนือตามเสียงส่วนใหญ่ของ
สมาชิก ทางฝ่ายสำรวจจึงเลือกโรงเรียนที่เดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก

เหล่าสมาชิกออกเดินทางมาถึงโรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาแม่เฒ่า เราก็ไม่รอช้าที่จะแบ่ง
เหล่าสมาชิกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มแรกได้แบ่งจัดของบริจาคจากผู้ใจบุญ เป็นหมวดหมู่และจัดแยกเป็นชุดๆให้น้องๆ



กลุ่มที่สองอาจจะเป็นกลุ่มใช้แรงสัคนิด กลุ่มนี้จะรวบรวมหนุ่มๆของสมาชิกมาทาสีอาคารที่ถูกปรับปรุงแล้วเพื่อให้อาคารนั้นดูใหม่ขึ้น



กลุ่มที่สามนั้นเป็นกิจกรรมที่ทางสมาชิกได้เพิ่มขึ้นมาเป็นปีแรก เนื่องจากเหล่าสมาชิกได้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพร่างกายเป็นหลัก และสมาชิกชมรมบางท่านเป็นพยาบาล จึงมีการตรวจรักษาเคลื่อนที่ถึงโรงเรียน มีการวัดความดัน ตรวจน้ำตาลในเลือด และให้ยาเบื้องต้น ซึ่งชาวบ้านบางท่านเดินทางมาไกลเมื่อทราบเรื่อง เพราะถ้าจะเดินทางไปหาหมอก็ไกลมากและไม่มีเวลาเดินทางเนื่องจากต้องทำงาน ซึ่งทางชมรมตั้งใจเป็นอย่างมากที่กิจกรรมนี้เข้าถึงชุมชนและมีชาวบ้านใส่ใจสุขภาพมาร่วมกิจกรรมนี้พอสมควร



เมื่อทำกิจกรรมหลักเรียบร้อยแล้ว ทางสมาชิกชมรมได้จัดเลี้ยงอาหารให้น้องๆ ได้อิ่มท้องมือเย็นที่เราได้เดินทางมาถึง และ มื้อกลางวันในวันถัดไป



เมื่อเหล่าสมาชิกและน้องๆบ้านแม่เรามีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ กิจกรรมย่อยต่างๆของสมาชิกที่จัดทำขึ้นมาเพื่อสานความสัมพันธ์กับคนในชุมชนและเด็กๆ บ้านแม่เรา ก็สร้างรอยยิ้ม และความประทับใจให้กับทุกคน



กิจกรรมต่างๆและของบริจาคที่ผู้ใหญ่ใจบุญมอบให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาแม่เรา โดยผ่านทางสมาชิกชมรมसानฝัน พวกเราได้มาแต่งเติมความฝันของน้องๆ และสร้างรอยยิ้มและความประทับใจทั้งน้องๆและพี่ๆ



กิจกรรมของसानฝันครั้งที่ 6 ก็จบไปด้วยรอยยิ้มและความสุข



สมาชิกชมรมसानฝันปันรอยยิ้มขอเป็นตัวแทนน้องๆโรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาแม่เรา ต.แม่เสวย อ.แม่वंก จ.นครสวรรค์ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านที่ทำให้เกิดค่ายนี้ขึ้นมา พวกเราแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่จะขอเดินทางต่อไปเพื่อเป็นตัวกลางในการสร้างความฝันและแบ่งปันรอยยิ้มให้กับสังคมต่อไป...